

# จับแก๊งฮุบป่าดีเดย์ 1 ธันวาคม

## ประเดิม391แห่ง เข็ยกย้อนหลัง3ปี ผัดซ้ำให้เพิ่มโทษ

**จับแก๊งฮุบป่า** ☆ ต่อจากหน้า 1 บัตรประชาชน 13 หลัก หากพบทำผิดซ้ำส่งอัยการ-ศาลเพิ่มโทษ จากเดิมจำคุก 1 ปี เป็น 2 ปี ต่างจากกรมอุทยานฯที่ยังขาดหัวแถว งานเลขมิ่ง เหตุผู้ไม่กล้าสานต่อภารกิจทางคืนผืนป่า เปิดช่องให้นายทุนรีสอร์ตที่ติดคดีรุกป่า รับนักท่องเที่ยวยุคใหม่เติมพิกัดกรรมป่าไม่เจาะจงอีกระลอกกับผู้นุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 17 พ.ย. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป กรรมป่าไม้จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กระทรวงมหาดไทยจับกุมผู้นุกรุกป่าสงวนแห่งชาติทั่วประเทศจำนวน 1,221 ผืนป่า โดยจะนำร่องก่อน 391 ผืนป่า ที่มีหัวหน้าป่าสงวนฯอยู่ โดยจะนำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของกรมแผนที่ทหาร ปี 2545 เป็นฐานข้อมูลหรือกรอบดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิ.ย.2541 ในการตรวจสอบการบุกรุกป่าเพิ่มเติม โดยกรรมป่าไม้จะส่งภาพถ่ายดาวเทียมจากส่วนกลางไปยังหัวหน้าป่าสงวนฯทั้ง 391 ผืนป่าทุกเดือน เพื่อให้้อัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ว่าในแต่ละเดือนมีการบุกรุกหรือมีการนำที่ดินป่าสงวนฯไปใช้ในประโยชน์อื่นเพิ่มหรือไม่ หากพบว่ามีการบุกรุกหลังปี 2545 จะเจรจาก่อน หากไม่

กรรมป่าไม้ดีเดย์ ธ.ค.นี้ ลุยจับรุกป่าสงวนฯ นำร่อง 391 ผืนป่าทั่วประเทศ พร้อมรื้อคดีเก่า 3 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2554-2556 ดำเนินคดีใหม่กว่า 7 พันคดี ตรวจสอบ ★ มีต่อหน้า 19 ยอมก็จะจับกุมทันที ไม่ว่าจะป็นนายทุนหรือชาวบ้านทั้ง 391 ผืนป่าจะดำเนินการให้เสร็จในเดือนก.ค.2557 เพื่อนำพื้นที่ป่าสงวนฯกลับคืนมา หลังจากนั้นจะขยายไปยังป่าสงวนฯอื่นต่อ ส่วนพื้นที่ยังมีปัญหาข้อพิพาทอ้างสิทธิทำกิน จะตรวจสอบให้ละเอียดจากภาพถ่ายดาวเทียมปี 2545, 2552 และ 2554 ก่อนดำเนินคดี หรือเจรจากหากไม่ถูกต้องจะยึดคืนตามกฎหมายต่อไป

อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรรมป่าไม้จะรื้อคดีเกี่ยวกับบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯย้อนหลัง 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2554-2556 ขึ้นมาดำเนินคดีใหม่ เพราะที่ผ่านมามีหลายคดีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปจับกุมเสร็จแล้วไม่ดำเนินคดีต่อ ทำให้บุกรุกเพิ่มหรือหลายคดีกรรมป่าไม้ไปยึดมาแล้ว แต่กลับมีคนอ้างสิทธิเป็นเจ้าของแล้วเข้าไปครอบครองเป็น ต้น โดยคดีย้อนหลัง 3 ปี มีประมาณ 7,891 คดี ผู้กระทำผิดประมาณ 3,028 คน พื้นที่ที่ถูกบุกรุกประมาณ 129,989 ไร่ มูลค่าความเสียหายมากกว่า 98 ล้านบาท ที่สำคัญจะมีการตรวจสอบเลข 13 หลักจากบัตรประชาชนเพื่อหาผู้กระทำผิดซ้ำ หากพบว่ามีผู้กระทำผิดซ้ำจะประสานไปอัยการและศาลเพื่อให้มีการเพิ่มโทษ เช่น เดิมผู้นุกรุกป่าสงวนฯจะมีโทษจำคุก 1 ปี จะเพิ่มเป็น 2 ปีและอาจจะมีค่าปรับเพิ่มด้วย

นายบุญชอบกล่าวอีกว่า จากการสำรวจการบุกรุกป่าสงวนฯเบื้องต้นพบว่า ขณะนี้มีพื้นที่ป่าถูกบุกรุกกว่า 100 แปลง แปลงละไม่ต่ำกว่า 5 ไร่ พบมากในพื้นที่ภาคเหนืออาทิเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตากแพร่ พิชณุโลก แม่ฮ่องสอน เป็นต้น และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิเลย อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม ขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งมีความผิดชัดเจนและต้องดำเนินการตามกฎหมายทันที ส่วนการจับกุมการลักลอบตัดไม้พะยุง ตั้งแต่ปี 2550-ก.ย.2556 มี 2,043 คดี มีไม้ของกลาง 89,923 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม รวมปริมาตร 5,839.37 ลบ.เมตร จังหวัดที่มีคดีมากที่สุดคือ อุบลราชธานี และไม้สัก มี 653 คดี มีไม้ของกลาง 26,396 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม รวมปริมาตร 1,658.51 ลบ.เมตร จังหวัดที่มีคดีมากที่สุดคือ ตาก

เมื่อถามว่าคดีรีสอร์ตและบ้านพักที่บุกรุกป่าสงวนฯเขาภูหลวง (เขาแผงม้า) จ.นครราชสีมา มีความคืบหน้าไปถึงไหน อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรรมป่าไม้ดำเนินคดีบ้านพักและรีสอร์ตที่บุกรุกป่าสงวนฯ เขาแผงม้า ประมาณ 34 คดี แจ้งความแล้ว แต่ยังไม่มี ความคืบหน้าเพราะติดอยู่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งกรรมป่าไม้จะทำหนังสือเร่งรัดไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าความไม่คืบหน้าในคดีความทำให้บ้านพักและรีสอร์ตที่กรรมป่าไม้เคยดำเนินคดียังคงเปิดดำเนินการอยู่ อาทิ ภูแผงม้าพิมาน รีสอร์ต เวลาเวียน โดยในช่วงฤดูท่องเที่ยวและเทศกาลปีใหม่ 2557 ที่จะถึงนี้ บ้านพักและรีสอร์ตจะถูกกรมอุทยานแห่งชาติ เข็มเดียวกับบ้านพักและรีสอร์ตที่ถูกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จับกุมดำเนินคดีกว่า 300 แห่ง และรีสอร์ตทุกแห่งไปแล้วบางส่วนหลังศาลมีคำพิพากษา ก็ตกอยู่ในสภาพสูญญากาศเนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมอุทยานฯ แทนคนเก่าที่เกษียณ ส่งผลให้เกิดปัญหาท้วงติงในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจเข้าดำเนินการเพราะเกรงจะขัดนโยบายฝ่ายบริหาร โดยในส่วนที่ยังไม่ถูกรื้อถอนต่างก็ถูกนักท่องเที่ยวจับจองในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ บ้านผางามรีสอร์ต ซึ่งศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนแล้วแต่ยังเหลือขั้นตอนการอุทธรณ์คดี ปรากฏว่าบ้านพักและห้องพักถูกจองเต็มหมดแล้ว